

วันที่ 09 สิงหาคม 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้นำส่งงบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 นั้น ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 1.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ จำนวน 29.78 ล้านบาท บริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง มีโครงการหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี 360 วัน โดย “กิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต” (บริษัทย่อย) มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,867.76 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 กลุ่มบริษัทได้รับชำระค่าบริการในงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จำนวน 116.59 ล้านบาท ปัจจุบันได้ส่งมอบงานในงวดที่ 9 แล้ว และอยู่ระหว่างรับรองผลการตรวจรับ และทำบันทึกเบิกจ่ายของงวดที่ 9 ซึ่งคาดว่าจะสามารถได้รับชำระค่างวดงานบริการภายในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 116.59 ล้านบาท และกำลังปฏิบัติงานในงวดที่ 10 ระยะที่ 2 ผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจของกรรมการ กสทช.
- 2) โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ เส้นทาง ถนนแพรกษา จ.สมุทรปราการ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินงานโดยบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 19.21 ล้านบาท ปัจจุบันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับชำระภายในเดือนกันยายน 2566
- 3) โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-ไทรน้อย ของ การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินงานโดยกิจการร่วมค้า บลิส ซิตีบิลิว มูลค่า 194.98 ล้านบาท ที่ผ่านมาโครงการประสบปัญหาความล่าช้าจากการเข้าพื้นที่และการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำเรื่องขอขยายสัญญาจนถึงปี 2567 ปัจจุบันงานมีความคืบหน้าและเร่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แนวโน้มธุรกิจ และการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

บริษัทวางเป้าหมายมุ่งเน้นธุรกิจในกลุ่ม BCG (Bio Circular Green Economy) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก ที่ไม่ว่าภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน ที่กำลังบั่นทอนทรัพยากรโลก ซึ่งธุรกิจที่บริษัทมุ่งเน้นเป็นพลังงานสะอาด มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต ดังนี้

1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานลม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานลม ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 6 โครงการ รวม 30 MW ที่บริษัทเข้าร่วมประมูล แม้ว่าจะยังไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นศึกษา และดำเนินการต่อเนื่อง ได้ลงพื้นที่สำรวจและขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และลงนามร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลม ทำการศึกษาข้อมูลการวัดลม วิเคราะห์ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ของละเอียดรอบคอบ เพื่อปรับปรุงความพร้อมด้านเทคนิค ตามแผน PDP 2023 ของการไฟฟ้าที่รับซื้อไฟฟ้า ประเภทพลังงานลมจำนวน 1,500 เมกะวัตต์ และมีแผนขยายในเฟสต่อไป

2. โครงการ "เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง" (Wood Pellet)

บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการต่างชาติ ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง โดยรับซื้อเศษซากทางการเกษตร ผ่านการแปรสภาพโดยการอบไล่ความชื้น แล้วนำไปบดและอัดเป็นแท่งกลมที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งส่งผลให้เชื้อเพลิงดังกล่าวมีค่าความร้อนสูงขึ้น อีกทั้งทำให้ขนส่งและจัดเก็บได้ง่ายและยาวนานมากขึ้นอีกด้วย สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพลังงานทดแทน สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ค่าพลังงานความร้อนสูงเป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่สะอาด ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil-Fuel) ซึ่งลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของภาคอุตสาหกรรม ทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย การนำ Wood Pellets มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน และลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อในวงกว้าง

สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

1. รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 86.46 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ จำนวน 53.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 รายได้จากให้บริการ จำนวน 42.69 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 37.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13 มาจากรายได้งานบริการของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 ส่วน โครงการอื่นๆยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และตรวจรับการส่งมอบโครงการ
- 1.2 รายได้อื่น จำนวน 43.77 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 14.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 203 เนื่องจากได้รับชำระจากลูกค้าหนี้การค้าค้างค้างนานที่ได้ตั้งสำรองไปแล้วในระหว่างปี จึงกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้อื่น

2. ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวม

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวม จำนวน 43.96 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 38.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 มีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 ต้นทุนให้บริการ จำนวน 43.95 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 36.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 เกิดจากต้นทุนการให้บริการในโครงการที่ล่าช้าอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถส่งมอบได้ และค่าบำรุงรักษาเครื่อง EDC ให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในปี 2567

3. กำไรขั้นต้น

จากเหตุผลข้างต้น ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นติดลบจำนวน 1.26 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2.45 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2566 ที่ร้อยละ -2.96 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 5.40

4. ค่าใช้จ่ายรวม

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 41.40 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 45.11 ล้านบาท ลดลง 3.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

- การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างนานและคาดว่าจะไม่ได้รับชำระจำนวน 15.45 ล้านบาท ลดลง 6.13 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1.64 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 ได้มีการจ่ายชดเชยเงินเลิกจ้างพนักงานเพื่อให้สอดคล้องการปรับโครงสร้างองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ